
  
 

ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 

สมัยสำมัญที ่ 3  ประจ ำปี  ๒๕๖4 
วันที่  ๑๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖4 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางมยุรา  อาจวิชิต ประธานสภาฯ มยุรา  อาจวิชิต  
๒ นายสมบัติ   จันทะมนตรี รองประธานสภาฯ สมบัติ   จันทะมนตรี  
๓ นายวิชัย  คงนอก สมาชิกสภาฯ ม.๒ วิชัย  คงนอก  
๔ นายนาวี  จันสายออ สมาชิกสภาฯ ม.๓ นาวี  จันสายออ  
๕ นายชนะเทพ  อาวรุณ สมาชิกสภาฯ ม.๓ รุ่งทวี  อาวรุณ  
๖ นายสมัย  เลขนอก สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมัย  เลขนอก  
๗ นายพิษณุ   เป็นสุข สมาชิกสภาฯ ม.๔ พิษณุ   เป็นสุข  
๘ นายวิชัย  พงษ์รัตน์ สมาชิกสภาฯ ม.๕ วิชัย  พงษ์รัตน์  
๙ นางสายยนต์  ถาวรหมื่น สมาชิกสภาฯ ม.๕ สายยนต์  ถาวรหมื่น  

๑๐ นายสุนทร  ค าภีระ สมาชิกสภาฯ ม.๖ สุนทร  ค าภีระ  
๑๑ นายเล็ง  แก้วอุดร สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ เล็ง  แก้วอุดร  
๑๒ นายชัยชนะ  หาญกุดเลาะ สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ ชัยชนะ  หาญกุดเลาะ  
๑๓ นายเจียม   เสนาหาญ สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ เจียม   เสนาหาญ  
๑๔ นายอุทัย  เมี้ยนกลาง สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ อุทัย  เมี้ยนกลาง  
๑๕ นายสุบรรณ์  พื้นหินลาด สมาชิกสภาฯ ม.๑๔ สุบรรณ์  พื้นหินลาด  
๑๖ นายสุระ  ไตหนองเป็ด สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ สุระ  ไตหนองเป็ด  
๑๗ นายทองเลิศ  ชากันฑ์ สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ ทองเลิศ  ชากันฑ์  
๑๘ นายจ าปา  หาวิชา สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ จ าปา  หาวิชา  
๑๙ นายใบ   ลีบ่อน้อย สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ใบ   ลีบ่อน้อย  
๒๐ นายทองอยู่  โพธิ์สะเดา สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ทองอยู่  โพธิ์สะเดา  
๒๑ นายจรูญ  สุขศรี สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ จรูญ  สุขศรี  
๒๒ นายแสวง  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ แสวง  ปัชชาเขียว  
๒๓ นายสุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ สุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม  
๒๔ นายทองมี  ศรีตะวัน สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ ทองมี  ศรีตะวัน  
๒๕ นายสายทอง  จ านงศิลป์ สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายทอง  จ านงศิลป์  
๒๖ นางสายเพชร  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายเพชร  ศรีบุญเรือง  
๒๗ นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ประคอง  คลองไข่น้ า  

 
 
 
 
 



 ๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนิคม  อบมาลี นายก  อบต. นิคม  อบมาลี  
๒ นายชาติชาย  อาจสนาม รองนายก อบต. ชาติชาย  อาจสนาม  
๓ นายวิเชียรพันธ์  แสงจิต รองนายก อบต. วิเชียรพันธ์  แสงจิต  
๔ นางสาวทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์  
๕ นายเจริญ  ตองเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เจริญ  ตองเงิน  
๖ นายสุชาติ  ปานจ ารูญ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สุชาติ  ปานจ ารูญ  
๗ นางกนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กนกขวัญ  ชัยประสิทธิ์  
๘ นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณเพชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ ศิริลักษณ์  สุวรรณเพชร  
๙ นายวินัย  วรนาม พนักงานขับรถบรรทุกน้ า วินัย  วรนาม  

๑๐ นางสาวจิรายุ  จารีย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จิรายุ  จารีย์  
๑๑ นางสาววัลลภา  เจียมสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วัลลภา  เจียมสูงเนิน  

 

ผู้ที่มาประชุม  ๒๗  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม            11  คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม    ๒  คน 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๓๐  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม  นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า  เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ  นายสมบัติ  จันทะมนตรี       
รองประธานสภา อบต.หนองแวง  ได้รับมอบหมายจากประธานสภาฯให้ท้าหน้าที่ประธานสภาฯแทนชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเดินทางมาจากต่างอ้าเภอ  กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี  
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นายสมบัติ  จันทะมนตรี ๑.๑  มีสมาชิกที่ขาดการประชุมคือนางนิตยา  นวลศรี  ส.อบต.ม.6 และนายอ้านาจ  เคล้าหลือง 
รองประธานสภาฯ ส.อบต.ม.8 
    ๑.๒  เรื่องการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine)  ศูนย์พัก 
    คอยและสถานที่แยกกักตัวในพ้ืนที่ชุมชน (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองแวง  สถานที่ด้าเนินงานจ้านวน 2 แห่ง  คือ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  
    (อาคารเก่า)  และวัดภูกุ้มข้าวหมู่ที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ควบคุมสังเกตอาการ 
    เริ่มป่วย (Local Quarantine)  ส้าหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
    เพ่ือเป็นศูนย์พักคอยและสถานที่แยกกักตัวในพ้ืนที่ชุมชน (Community Isolation)  เพ่ือเฝ้า 
    ระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  เพื่อให้ 
    ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง 
    1.3  เรื่องการลาออกจากสมาชิกสภาอบต.หนองแวง ตามหนังสืออ้าเภอหนองบัวแดง  ที่ชย  
    0023.21/2629  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2564 การลาออกของนายวิเชียรพันธ์  แสงจิต  
    จากการด้ารงต้าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ตั งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2564   
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญท่ี ๒ ประจ้าปี 2564 วันที่ 1๒ 
พฤษภาคม  2564) 
นายสมบัติ  จันทะมนตรี - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ 
 
 



 ๓ 
นายใบ  ลีบ่อน้อย -ส าหรับส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  
ส.อบต.ม.๑๗ ๒๕๖๔  ทีจ่ัดส่งพร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุมได้ตรวจสอบแล้ว มีความสมบูรณ์ในรายละเอียดไม่มี

ส่วนใดที่จะขอแก้ไข ที่ประชุมท่านอื่นจะขอแก้ไขหรือไม่ 
นายสมบัติ  จันทะมนตรี -สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะขอแก้ไขส าเนารายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่า 
รองประธานสภาฯ เห็นควรรับรองส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หรือไม ่
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขส าเนารายงานการประชุม  และมีมติรับรองส าเนารายงานการประชุม  

๒๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

๔.๑  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภาฯ  ในวาระแรกคือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  ซึ่งทางท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้จัดส่ง 

ร่างข้อบัญญัติฯที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาภายในวันที่  
๑๕  สิงหาคมของทุกปี จะต้องมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ในส่วนของการจัดท้างบประมาณของแต่ละส่วนงานก็จะต้องมีการจัดท้า
รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม  เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือรวบรวมเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารพิจารณาก่อน  แล้วค่อยน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯพิจารณา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕,๔๖ และข้อ ๔๗  ส่วนรายละเอียดให้ผู้บริหารได้ชี แจงให้ที่
ประชุมได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายนิคม  อบมาลี -เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ก็ได้เสนอ 
นายก อบต.  ร่างข้อบัญญัติฯต่อสภาเพ่ือพิจารณา  โดยจะต้องตั งงบประมาณให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ี 

ผ่านมาคืองบประมาณประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖3  มีรายละเอียดดังต่อไปนี   ท่านประธานสภาฯ   
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวง บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติต้าบลงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลอีกครั งหนึ่ง  ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล 
หนองแวง  จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ดังต่อไปนี    
๑. สถานะการคลัง  ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  ณ  วันที่  
๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี   ๑.๑.๑  เงิน
ฝากธนาคารทั งสิ น  77,571,719.97  บาท   ๑.๑.๒ เงินสะสม 34,845,142.48  บาท  

๑.๑.๓  เงินทุนส้ารองเงินสะสม  40,261,419.25  บาท  ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อ
หนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ้านวน  36  โครงการ  1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อ
หนี ผูกพัน จ้านวน 27 โครงการ รวม 2,084,360.25 บาท  ๒. การบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 2.1 รายรับจริง จ้านวน  
74,423,209.39  บาท   ประกอบด้วย  หมวดภาษีอากร  จ้านวน  87,224.89 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ้านวน  95,803 บาท  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
153,701.81  บาท  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ้านวน  357,920 บาท  หมวดภาษีจัดสรร 
จ้านวน  27,727,069.25  บาท  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ้านวน  46,001,490.44  บาท  
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน  28,021,871  บาท   
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2.3  รายจ่ายจริง จ้านวน  50,967,846.06  บาท  ประกอบด้วย  งบกลาง จ้านวน  
20,816,905  บาท  งบบุคลากร จ้านวน  12,681,928.91  บาท  งบด้าเนินงาน  จ้านวน  
11,844,612.15 บาท  งบลงทุน  จ้านวน  1,954,400  บาท  งบเงินอุดหนุน จ้านวน  
3,670,000  บาท  2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ้านวน 24,663,648 บาท  2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้ที่  จ้านวน 
6,902,000  บาท  หน้าที่  2  ค้าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ประมาณการรายรับปี 2565  ดังนี   รายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
อากร  210,000  บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  201,000  บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  200,000  บาท  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  400,000  บาท  รวม
รายได้จัดเก็บเอง  1,011,000  บาท  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร  33,489,000  บาท  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  33,489,000  บาท  รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  50,200,000  บาท  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  50,200,000  บาท  รวมประมาณการรายรับทั งสิ น  84,700,000  
บาท  หน้าที่  3  ค้าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ประมาณการจ่ายปี 2565  ดังนี   จ่ายจากงบประมาณ  งบกลาง  25,101,170  
บาท  งบบุคลากร  24,046,020  บาท  งบด้าเนินงาน  19,490,510  บาท  งบลงทุน  
8,677,300 บาท  งบเงินอุดหนุน  7,365,000  บาท  งบรายจ่ายอื่น 20,000 บาท รวม
ประมาณรายจ่ายจากงบประมาณทั งสิ น  84,700,000  บาท  บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  18,204,150  บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน  848,520  
บาท  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  15,492,990  บาท  แผนงาน
สาธารณสุข  3,856,440 บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,532,780  บาท  แผนงานเคหะ
และชุมชน  3,399,000  บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  330,000  บาท  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  640,000  บาท  ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  11,653,030  บาท  แผนงานการเกษตร  3,641,920  
บาท  ด้านการด้าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  25,101,170  บาท  งบประมาณรายจ่าย
ทั งสิ น  84,700,000  บาท  ส่วนรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯให้ท่านปลัด อบต.ได้ชี แจง
รายละเอียดในแต่ละส่วนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า –การจัดท้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นั นจะจัดท้า 
ปลัด อบต.  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๒๐/3024  ลงวันที่  22 กรกฎาคม  ๒๕๖4  เรื่องซักซ้อม 

แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในส่วนรายละเอียด ตั งแต่หน้าที่  18 – 68  จะเป็นรายจ่ายจริง ปี 2562  ปี 
2563  และประมาณการปี 2564 ปี 2565  หน้าที่  69  จะเป็นในส่วนของรายละเอียด
ประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงาน  ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  84,700,000  บาท  
แยกเป็น  แผนงานงบกลาง  รวม  25,101,170  บาท  หน้าที ่ 74  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แยกเป็นงานบริหารทั่วไป  รวม  12,664,550 บาท  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม  
538,440 บาท  งานบริหารงานคลัง  รวม 4,595,840  บาท  งานควบคุมภายใน รวม 
405,320 บาท  หน้าที ่ 110  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แยกเป็น  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   848,520  บาท  หน้าที ่ 118  แผนงานการศึกษา  แยกเป็น  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 1,808,580 บาท  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  รวม 13,684,410 บาท  หน้าที่ 142  แผนงานสาธารณสุข   
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แยกเป็น  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,006,440 บาท  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 850,000 บาท  หน้าที ่ 154  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แยก
เป็น  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,532,780 บาท  หน้าที ่160 แผนงาน
เคหะและชุมชน  แยกเป็น  งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,834,000 บาท  งานก้าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  1,565,000 บาท  หน้าที ่168  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  แยกเป็น  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 330,000  บาท  หน้าที ่
172  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  แยกเป็น  งานกีฬาและนันทนาการ 
รวม 200,000 บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม 440,000 บาท  หน้าที ่175  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แยกเป็น งานก่อสร้าง  รวม 11,553,030  บาท หน้าที ่ 
192  แผนงานการเกษตร  แยกเป็น  งานส่งเสริมการเกษตร  รวม 3,541,920 บาท  งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวม 100,000 บาท  หน้าที่  ๑98 - 236  จะเป็นสรุป
รวมแต่ละด้านแต่ละแผนงาน  แยกตามหมวดรายจ่ายประเภทรายจ่ายและแต่ละรายการที่ได้ตั ง
งบประมาณรายจ่ายไว้  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป     

นางมยุรา  อาจวิชิต -ท่านนายก อบต.และท่านปลัด อบต. ก็ได้ชี้แจงร่างข้อบัญญัติฯต่อที่ประชุมให้ทราบแล้ว  ก็ให้ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯดูเปรียบเทียบ  อภิปรายได้ก่อนที่จะมีการรับหลักการก็ดูตามท่ีท่านนายก 

อบต.ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ดูว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละด้านในแต่ละแผนงานมีความ
เหมาะสมหรือไม่  มีท่านสมาชิกสภาฯสงสัยที่จะสอบถามทางฝ่ายบริหารหรือไม่หรืออภิปราย
ตามหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯนั้นหรือไม่  หากมี 
สมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว  ตามระเบียบฯใช้สิทธิถามได้อภิปรายได้ 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ในวันนี เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯท่านสมาชิกสภาฯก็จะได้ท้าหน้าที่ของตัวเองก็มา 
ส.อบต.ม.17 วิเคราะห์ช่วยกันพิจารณาว่ารายการต่างๆที่ตั งไว้ในข้อบัญญัติฯมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

ก็จะขออภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯให้มีความถูกต้องมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ น  ในหน้าที่  1  เงินฝากธนาคารที่ฝ่ายบริหารได้ชี แจงไปแล้วนั น  ปี 2565 มีมากกว่า ปี 
2564  ปี 2564 มีเงินฝากธนาคาร  จ้านวน  77,720,733.52  บาท  ปี 2565  มีเงินฝาก
ธนาคาร  จ้านวน  77,571,719.97  บาท   เงินสะสม ปี 2564 จ้านวน  10,842,773.04  
บาท  เงินสะสม ปี 2565 จ้านวน  34,845,142.48  บาท  เงินสะสมที่มีอยู่ก็คงจะมีโอกาสที่
จะได้พิจารณาในการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต้าบล  
ทั งนี ก็ขึ นอยู่ที่ผู้บริหารว่าจะพิจารณาในส่วนนี หรือไม่  เงินทุนส้ารองเงินสะสมเราไม่ได้ใช้ถ้าน้าไป
จัดซื อวัคซีนจะดีหรือไม่อย่างไร ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย ประชากรในต้าบลของเรามีทั งหมด  
15,300 คน  ในเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือที่จะน้าไปฉีดวัคซีนขอให้ผู้บริหารพิจารณาและ
หารือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเราจะด้าเนินการได้หรือไม่  เรามาพิจารณาดูท่ีความ
แตกต่างในร่างข้อบัญญัติฯแต่ละปี  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั งไว้ตามแผนงาน
ต่างๆ  จ้านวนมาก  มาดูในหน้าที่ 149  โครงการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารรณสุขประจ้า
หมู่บ้าน  จ้านวน  300,000  บาท  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน หรือ อสม. ได้ไปอบรมศึกษาดูงาน  ในปีที่ผ่านมาการด้าเนินการได้ง่ายแต่มาปัจจุบันนี 
การใช้จ่ายงบประมาณมีความยุ่งยากมากก็ได้สอบถามผู้บริหารว่าท้าไมไม่ท้าเหมือนปีที่ผ่านมา  
การตั งชื่อโครงการดูแล้วปฏิบัติได้ยากมาก  การที ่อสม.ไปศึกษาดูงานนั นไปดูหน่วยงานอ่ืนที่มี
ศักยภาพมากกว่าของเราเพ่ือน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่ม อสม.ในต้าบลหนองแวงของเรา  ตั งชื่อ
โครงการท้าไม่ใช้ค้าว่าศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ อสม. 
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เขียนชื่อโครงการในลักษณะนี ไม่ได้หรืออย่างไรจะได้อธิบายให้กับ อสม.ทราบได้ว่าเป็นอย่างไร  
เพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติของ อสม. การด้าเนินงานส้าหรับโครงการนี ก็จะเป็นการ
จัดซื ออุปกรณ์ในการพัฒนาหมู่บ้านเช่น ไม้กวาด จอบ เสียม ยากันยุง ฯลฯ การท้างานบางครั งก็
ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร  หน้าที ่ 154  โครงการอุดหนุนการด้าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข  จ้านวน 400,000 บาท  การด้าเนินงานในลักษณะจัดซื ออุปกรณ์
ให้กับ อสม.ซึ่งเป็นโครงการที่ดี  หน้าที ่159  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน แยกเป็นอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดู จ้านวน 50,000 บาท  และอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูและพืชผัก จ้านวน 50,000 บาท  กลุ่มผลิตมะม่วงมี  2 กลุ่ม 
ท้าไมไม่เป็นกลุ่มเดียวกัน  ปีที่ผ่านมาอุดหนุนกลุ่มเดียว แต่ในร่างข้อบัญญัติฯปีนี อุดหนุน 2 กลุ่ม 
ท้าไมไม่อุดหนุนกลุ่มเดียวงบประมาณ 100,000 บาท  ทั ง 2 กลุ่มนี อยู่บ้านหัวสนามเหมือนกัน
มีความเหมาะสมหรือไม่  ท้าไมไม่ท้าเป็นกลุ่มเดียวให้เข้มแข็ง  อุดหนุนไปแล้วท้าอะไรบ้าง
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร  ถ้าจะด้าเนินการขอให้เป็นกลุ่มเดียว  เช่นกลุ่มนาแปลงใหญ่มีสมาชิกจ้านวน
มาก  หน้าที ่ 196  โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล  จ้านวน 50,000  บาท เป็นโครงการที่เราจะได้ไปศึกษาดู
งานหน่วยงานที่เขามีศักยภาพเพ่ือน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาต้าบลของเราเกี่ยวกับการเกษตร  
สอบถามท้าไมถึงตั งงบประมาณไว้จ้านวนน้อยปี 2564 ตั งไว้ 150,000  บาท  คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลจะเป็นในส่วนของผู้น้าแต่ละหมู่บ้านในการ
ด้าเนินการของโครงการนี จะเป็นขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้น้า  หน้าที ่ 197  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  จ้านวน 100,000 บาท อยากทราบว่าจะแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร  มาดูในส่วนของค่าใช้สอยท่านสมาชิกสภาฯเคยปรึกษาหารือกันว่าตั ง
งบประมาณไว้จ้านวนมากทุกปี  ตั งงบประมาณตามแผนงานต่างๆ  ดังนี   หน้าที ่81 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 400,000 บาท  หน้าที ่ 
95  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 20,000 บาท  หน้าที ่100  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 200,000 บาท  หน้าที ่ 108  ค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 10,000 บาท  หน้าที ่ 111  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 20,000 บาท  หน้าที ่120  แผนงาน
การศึกษา  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 672,000 บาท  หน้าที ่145 
แผนงานสาธารรณสุข  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 200,000 บาท  
หน้าที ่157 แผนงานสังคมสงเคราะห์  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 
20,000 บาท  หน้าที ่163  แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  จ้านวน 540,000 บาท  หน้าที ่179 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 30,000 บาท  หนา้ที่ 194 แผนงานการเกษตร  ค่าใช้
สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ้านวน 400,000 บาท  รวมเป็นเงิน  2,472,000  บาท  
สอบถามท้าไมถึงตั งไว้จ้านวนมาก  หน้าที ่187  โครงการก่อสร้างลาน คสล เอนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านสนามชัย  หมู่ที่ 17  แต่ในเอกสารเป็นบ้านหัวสนามชัยขอให้แก้ไขด้วย   
หมู่ที่ 17  ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าหมู่บ้านอ่ืน ผู้บริหารบอกว่างบประมาณบ้านละ 
500,000 บาท  ของบ้านสนามชัยเป็นโครงการก่อสร้างลาน คสล.พื นที่ด้าเนินการกว้างแต่
พอประมาณการออกมาแล้วท้าไมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถึงมีจ้านวนน้อย  

นายนิคม  อบมาลี -ค้าถามท่านใบ  ลีบ่อน้อย  การศึกษาดูงานของ อสม.ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส้าคัญในต้าบล   
นายก อบต.  ก็ได้ปรึกษาหารือกับคลังจังหวัด  โดยท่านได้ให้ข้อคิดในการด้าเนินงานให้ตั งงบประมาณรวมกับ 

ในส่วนของโครงการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เชิญอสม. ไป
ศึกษาดูงานพร้อมกัน  เพราะเป็นการไปศึกษาดูงานเพ่ือที่จะน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาต้าบล 
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เหมือนกัน  ส่วนวิธีการปฏิบัตินั นก็จะได้ไปปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบถึงรายะเอียดการด้าเนินงานว่าจะท้าอย่างไร  จะได้วางแผนงานต่อไปไดอ้ย่างถูกต้อง  
ซ่ึงในการบริหารงบประมาณผู้บริหารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  ,การอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมะม่วงนอกฤดู  ก่อนที่จะจัดท้าร่างข้อบัญญัติฯก็ได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่  กลุ่มอาชีพใน
ต้าบลของเราที่ได้จดทะเบียนกลุ่มถูกต้องมีก่ีกลุ่ม มีกลุ่มไหนบ้างที่สามารถจะขอรับเงินอุดหนุน
จาก อบต.หนองแวงได้  โดยต้องไปจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อ้าเภอเป็นเวลา 2 ปี แล้ว
ท้าเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. จะต้องเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในต้าบล  การด้าเนินงานในครั งต่อไปก็จะเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในต้าบลมา
ปรึกษาหารือกันว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่จะด้าเนินการต่อไป  มีกลุ่มไหนบ้างที่จดทะเบียนกลุ่มถูกต้อง
ครบเวลา 2 ปี แล้วสามารถที่จะขอรับการสนับุสนนงบประมาณจาก อบต.หนองแวงได้  เพ่ือเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในต้าบล  ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต้าบลที่จดทะเบียนถูกต้องมีอยู่
ทั งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วงนอกฤดู  ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วง
นอกฤดูและพืชผัก  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื นเมืองบ้านโคกสง่า  ก็ขอฝากท่านสมาชิก
สภาฯ ชี แจงให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจด้วย การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนั น  เป็นการอุดหนุนเงินงบประมาณเพ่ือน้าไปพัฒนากลุ่มโดยไม่ต้องส่งใช้เงินคนื  แต่ใน
ส่วนของเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนเป็นเงินกู้ที่จะต้องส่งใช้เงินคืน  เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
เราอุดหนุนให้เป็นเงินที่อุดหนุนให้เพ่ือไปพัฒนาต่อยอดการด้าเนินงานกลุ่ม  ,งบประมาณที่ตั งไว้
ในหมวดค่าใช้สอย  รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ตั งไว้จ้านวนมาก  ขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯพิจารณาดูรายละเอียด  ดังนี  เพ่ือจ่ายเป็น -ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาฯ 
และข้อบัญญัติต่างๆ -ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างล้างอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง 
ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ  ที่ตั งไว้จ้านวนมากนั นก็เนื่องจากว่าในส่วนนี จะ
เป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน  ซึ่งเรามีพนักงานจ้างเหมาทั งหมด 17  คน  ที่อยู่ในแผนงานต่างๆ  
จ้างคนละ 8,500 บาทต่อเดือน  จะเป็นพนักงานจ้างเหมาในส่วนที่เราไม่มีพนักงานที่ท้าหน้าที่ 
ซึ่งการบริหารงานของ อบต.หนองแวง ในการบริการประชาชน บ้าบัดทุกข ์บ้ารุงสุข ให้กับ
ประชาชนในต้าบล  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มอียู่ในปัจจุบันไมเ่พียงพอต่อปริมาณงานที่
เพ่ิมมากขึ นจึงมีความจ้าเป็นต้องเจ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและท้าให้
เราได้คัดสรรคนที่จะมาท้างานให้ได้คุณภาพ  เมื่อได้คนที่มีคุณภาพแล้วก็จะน้าเข้าสู่กระบวนการ
ของการสอบแต่งตั งเป็นพนักงานจ้างต่อไป  ส่วนคนที่ยังท้างานได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพเราก็ไม่ต่อ
สัญญาจ้างเหมา  ,เงินสะสมในปีนี ท้าไมถึงมียอดจ้านวนมากกว่าปีที่แล้ว  เนื่องจากว่าโครงการที่
เราตั งงบประมาณไว้ไม่สามารถท่ีจะด้าเนินการได้จากปัญหาของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา(โควิด-
19)  กิจกรรมต่างๆเราก็ไม่สามารถท่ีจะด้าเนินการได้เงินงบประมาณที่ไม่ได้ด้าเนินการก็จะเป็น
เงินสะสมของอบต.  จึงท้าให้เงินสะสมของเรามีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น  การด้าเนินการบางอย่างเรา
ใช้งบประมาณจากการขอรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ ซึ่งในปีนี เราได้รับเงินจัดสรรเงินอดุหนุน
เฉพาะกิจจ้านวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากงบประมาณทุกอย่างที่เราได้รับการจัดสรรจาก
กรมฯนั นจะปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศว่าเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
เป็นเงินงบประมาณเท่าไหร่  มีโครงการอะไรบ้าง  ซ่ึงในปีนี เราได้รบัการจัดรรงบประมาณจาก
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลประมาณ 20,000,000  บาท  จะเป็นในส่วนของระบบน ้าบาดาลใน 
อบต. และระบบน ้าบาดาลขนาดใหญ่นาแปลงใหญ่  โดยมีกลุ่มที่ปลูกข้าวทั งหมด จ้านวน 4 กลุ่ม   
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ท้าให้งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรมีจ้านวนมาก  ในระบบข้อมูลสารสนเทศเราได้รับจัดสรร
จ้านวนมากท้าให้โครงการอ่ืนๆด้านโครงสร้างพื นฐานในต้าบลลดน้อยลงไป  ดังนั นเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต้าบลก็อาจจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในต้าบลหนองแวงต่อไป 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -ก็ขอขอบคุณผู้บริหารแทน อสม.ในต้าบลเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน  ถ้าท่านนายก อบต.ท้าได้ 
ส.อบต.ม.17  เหมือนที่พูดไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติให้กับ อสม.ซ่ึงสถานการณ์ 

ปัจจุบันที่มีโรคระบาดเกิดขึ นก็น่าเห็นใจ อสม. ที่ท่านนายก อบต.ได้ชี แจงมานั นก็เข้าใจท่าน
สมาชิกสภาฯก็จะได้เข้าใจร่วมกัน  เรื่องการใช้เงินสะสมที่ท่านนายก อบต.จะน้ามาพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต้าบลนั นก็เป็นเรื่องที่ดีก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ด้วย 

นายสมบัติ  จันทะมนตรี -การพิจารณาข้อบัญญัติฯ ในหน้าที่ 147  โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น/โรคอุบัติ 
รองประธานสภาฯ ใหม่ อุบัติซ ้า จ้านวน 100,000 บาท ช่วงนี ได้เกิดโรคระบาดรุนแรงมากคือโรคติดเชื อไวรัส 

โคโรนา(โควิด-19)   มีผู้เสียชวีิตและผู้ติดเชื อเพ่ิมขึ นจ้านวนมาก  กลุ่มเสี่ยงในต้าบลของเราก็มี 
จ้านวนมากขึ น งบประมาณท่ีตั งไวในส่วนนี มีจ้านวนน้อยไปหรือไม่  ซ่ึงโครงการดังกล่าว
เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนท้าไมไม่ตั งงบประมาณไว้มากกว่านี   เรื่องที่จะต้อง
ดูแลพี่น้องประชาชนในต้าบลท้าไมถึงตั งงบประมาณไว้จ้านวนน้อย  ,เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลมะม่วงแปลงใหญ่กลุ่มอยู่ที่บ้านหัวสนามทราบว่ามีอยู่ 2 กลุ่ม      
ซึ่งท่านนายก อบต.  ก็ได้ชี แจงให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วว่ากลุ่มไหนที่จดทะเบียนถูกต้องก็สามารถ
ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง อบต.ได้ แต่อยากรู้เพ่ิมเติมว่าใครเป็นประธานกลุ่ม
แล้วสมาชิกในกลุ่มซ ้ากันหรือไม่  การด้าเนินงานของกลุ่มเม่ือรับเงินอุดหนุนไปแล้วเกิดประโยชน์
มากน้อยแค่ไหน  การบริหารจัดการเงินอุดหนุนเป็นไปในลักษณะใด ขอให้ผู้บริหารตรวจสอบใน
ส่วนนี ด้วย  2 กลุ่มนี ประธานกลุ่มเป็นคนบ้านหัวสนามสมาชิกในกลุ่มมีทั งบ้านหัวสนาม บ้าน
สนามชัย และบ้านหนองส้าราญ  ,หน้าที ่ 187  ที่ท่านใบ  ลีบ่อน้อย ได้อภิปรายไปแล้วชื่อ
โครงการเป็นบ้านหัวสนามชัย  แต่ได้อ่านดูแล้วก็เป็นบ้านสนามชัยก็คงจะไม่ได้แก้ไขเพราะพิมพ์
ถูกต้องแล้ว  

นายสุบรรณ์  พื นหินลาด -งบกลางที่ตั งไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2564  ตั งไว้  24,484,270  บาท  ปี 2565  ตั งไว้   
ส.อบต.ม.14  25,101,170 บาท  สอบถามผู้บริหารว่าในส่วนของเบี ยยังชีพของผู้สูงอายุ  ตั งไว้   

17,000,000 บาท เบี ยยังชพีความพิการ ตั งไว้  6,000,000 บาท และเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ตั งไว 210,000  บาท นั น  กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ทาง 
อบต.ไม่ได้โอนเงินให้แล้วเงินส่วนนี จะท้าอย่างไร 

นายนิคม  อบมาลี -ค้าถามท่านสมบัติ  จันทะมนตรี  กลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลมี 2 กลุ่ม  กุล่มแรกประธานกลุ่ม 
นายก อบต.  คือนายบุญเรือง  ไชยสงค์  กลุ่มที่ 2 ประธานกลุ่มคือนายพิภพ  ฉิมวงศ์  คณะกรรมการและ 

สมาชิกแต่ละกลุ่มไม่ซ ้ากัน  โดยได้ผ่านการรับรองการจดทะเบียนจัดตั งกลุ่มอย่างถูกต้องทาง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเสนอเรื่องเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  กลุ่มที่เราอุดหนุนงบประมาณให้ทั ง 3 กลุ่ม
นี เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและเป็นหน้าตาของต้าบลเรา งบประมาณที่สนับสนุนก็ไม่มากกลุ่มละ 
50,000  บาท  ,ค้าถามท่านสุบรรณ ์ พื นหินลาด  งบกลาง รายการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี ยยัง
ชีพความพิการ และเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ที่ทางกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง  ที่เรา
ตั งงบประมาณไว้ก็เนื่องจากว่าตั งตามหนังสือสั่งการฯ  เราต้องตั งงบประมาณรองรับเงินที่โอน
เข้ามาตามยอดผู้สูงอายุในแต่ละเดือน  เราตั งงบประมาณเพ่ือรองรับงบประมาณที่จัดสรรมาให้
แยกเป็นหมวดเป็นรายการ   ซึ่งการบริหารงบประมาณเราต้องท้าตามระบบเงินงบประมาณท่ี
ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้บริหารงบประมาณตามหนังสือสั่งการฯ ,ค้าถามท่านสมบัติ  จันทะมนตรี   
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โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น/โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า ที่เราตั งไว้จ้านวนน้อยนั น
เพราะว่างบประมาณของเรามีอยู่อย่างจ้ากัด  เราสามารถที่จะโอนงบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาในส่วนนี ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ้านาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  การบริหารงบประมาณรายจ่ายต่างๆที่เราตั งงบประมาณไว้จะมี
รายละเอียดการตั งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละ
รายการว่าเป็นไปตามระเบียบอะไรบ้าง  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯสังเกตที่รายละเอียดแต่ละหน้าที่
มุมบนด้านซ้ายจะระบุวันที่พิมพ์ร่างข้อบัญญัติฯว่าเราพิมพ์วันไหน เวลาไหน สามารถที่จะ
ตรวจสอบได้ง่าย  เงินงบประมาณที่เราไม่ได้ใช้เมื่อสิ นสุดปีงบประมาณก็จะเป็นเงินสะสมของ 
อบต. ซึ่งเราสามารถท่ีจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 89  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558  อ้านาจจ่ายขาดเงินสะสม  เป็นของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล   

นายทองมี  ศรีตะวัน -ร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2565  ตั งไว้  84,700,000 บาท ปี 2564  ตั งไว้  84,500,000   
ส.อบต.ม.19  บาท ตั งเพ่ิมขึ น  200,000  บาท  ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้ชี แจงให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วและท่าน 

สมาชิกสภาฯก็ได้อภิปรายท้วงติงไปแล้ว  ตอนนี เป็นช่วงที่สมาชิกสภาฯจะได้แสดงความคิดเห็น 
สอบถาม และแนะน้า  ทุกโครงการอยากให้ด้าเนินการไปด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  มีบางประเด็นที่สมาชิกสภาฯสงสัยและท่านนายก อบต.ก็ได้ตอบค้าถามไปแล้ว  หน้าที ่
183  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านดวงสรรค์ หมู่ที่ 19  จ้านวน  516,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน สายที่ 1  กว้าง 3 เมตร  ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร  สายที่ 2 กว้าง  3 เมตร  ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  945 ตารางเมตร  
รวมยาว  315 เมตร  หน้าที ่184 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแจ้ง หมู
ที่ 15 จ้านวน 519,000  บาท  ยาว 315 เมตร พื นที่ คสล. 945 ตารางเมตร มีความยาว
เท่ากัน พื นที่ คสล.เท่ากันแต่ท้าไมงบประมาณของหมู่ 15 ถึงมากกว่า อยากทราบว่าเป็นอย่างไร 

นายสุชาติ  ปานจ้ารูญ   -ขอชี แจงที่ท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 19 ได้สอบถาม  โครงการก่อสร้างถนน คสล. มีความยาว 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เท่ากัน พื นที่เท่ากันแต่ท้าไมงบประมาณไม่เท่ากัน  ในกรณีโครงการของหมู่ที่ 15  เป็นถนนสาย 

เดียว มีจ๊อยท์มากกว่าเพราะเป็นช่วงเดียวจะมีเหล็กเสริมในจ๊อยท์  ส่วนในกรณีโครงการของหมู่ 
ที่ 19 เป็นถนน 2 สาย  ถึงระยะทางจะเท่ากันแต่ว่าเหล็กเสริมในจ๊อยท์จะลดน้อยลง ความต่าง
ของเหล็ก  สายเดียวจ๊อยท์มากกว่างบประมาณก็เลยมากกว่า 

นายวิชัย  พงษ์รัตน์ -อ้านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ  มี 3  ข้อ  1.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. 2.ให้ความ 
ส.อบต.ม.5  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ  3.ควบคุมการบริหารงานของนายก และคณะผู้บริหารฯ ให้เป็นไปตาม 

นโยบาย แผนฯ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯก็ได้อภิปรายไปแล้วหลายท่าน 
ที่ตั งงบประมาณในการจัดซื อโต๊ะและเก้าอี ซื อทุกปีไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหนบ้าง  หน้าที ่186  
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5  จ้านวน 280,000  บาท      
ที่ระบุตามแบบ อบต.ก้าหนดเป็นแบบไหนขอให้ฝ่ายบริหารชี แจงด้วยเวลาที่จะไปท้าจริงนั นจะ
เป็นไปอีกอย่าง  มีการใส่ท่อทางเข้าบ้านด้วยหรือไม่ 

นายสุชาติ ปานจ้ารูญ -โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าของหมู่ที่ 5  ฝารางเป็นแบบ คสล. รถยนต์สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง โดยที่เราไม่ต้องใส่ท่อทางเข้าบ้านจะเป็นรางยาวช่วงเดียว   
นายนาวี  จันสายออ -ขอเสริมเรื่องเงินสะสม การซื อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ถ้าสถานการณ์ 
ส.อบต.ม.3  ในอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี ไปยังคงรุนแรง  เราก็ควรที่จะน้าประเด็นนี มาพิจารณา ยกตัวอย่าง  
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อปท.ที่จัดซื อวัคซีน เช่น เทศบาลต้าบลหมูสี  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ซื อวัคซีน จ้านวน 17,000,000  บาท  ให้กับประชาชน หน้าที ่161  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่พื นที่การเกษตร บ้านห้วยไผ่ใต้ จ้านวน 500,000 บาท  ในรายละเอียดจะเป็นหมู่ที่ 4 
ขอให้แก้ไขด้วย     

นางมยุรา  อาจวิชิต -ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  ล าดับต่อไปก็จะเป็นการขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาฯ  เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖5  ในวาระแรกหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                    
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับหลักการ  จ้านวน  ๒5  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ประธานสภาฯ  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๔๙  

,ข้อ ๑๐๓ ,ข้อ ๑๑๐ และข้อ  ๑๑๕  ซึ่งว่าด้วยการเสนอการแปรญัตติและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ก่อนที่จะประชุมในวาระท่ีสอง  ตามระเบียบฯข้อ  ๑๐๓  ประกอบกับ
ข้อ  ๑๐๕ (๓)  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คนแต่ไม่เกิน  ๗  
คน  ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าเราจะแต่งตั้งคณะกรรมการกี่คน 

นายใบ  ลีบ่อน้อย -เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน  โดยมีนายวิชัย  พงษ์รัตน์  และนายสุชาติ   
ส.อบต.ม.๑๗  ยิ้มเสงี่ยม  เป็นผู้รับรอง 
นางมยุรา  อาจวิชิต -มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้มีการแต่งตั้ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน หรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกและมีมติเห็นชอบ  ๒5  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางมยรุา  อาจวิชิต -ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน 
ประธานสภาฯ  
นายใบ  ลีบ่อน้อย -เสนอนายเล็ง  แก้วอุดร  โดยมีนายจรูญ  สุขศรี  และนายสุบรรรณ์  พื นหินลาด   
ส.อบต.ม.๑๗  เป็นผู้รับรอง     
นายนาวี จันสายออ -เสนอนายใบ  ลีบ่อน้อย  โดยมีนายสมัย  เลขนอก  และนายสุนทร  ค้าภีระ   
ส.อบต.ม.3  เป็นผู้รับรอง 
นายวิชัย  คงนอก -เสนอนายวิชัย  พงษ์รัตน์  โดยมีนายสุระ  ไตหนองเป็ด  และนายชนะเทพ  อาวรุณ   
ส.อบต.ม.2  เป็นผู้รับรอง 
นางมยุรา  อาวิชิต -ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติตามท่ีได้เสนอมาหรือไม่ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๒5  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วต่อไปก็จะเป็นการก้าหนดห้วงเวลาในการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ซ่ึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งก็จะไปคัดเลือกประธานและเลขานุการกันเอง  เราก็จะมา 

ก้าหนดวันเวลาในการแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง   
นางสาวประคอง  คลองไข่น ้า  -ตามระเบียบฯข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก 
ปลัด อบต.  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งเลือกประธาน 

กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั นๆ  ในการประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทั งหมด  จึงจะเป็นองค์
ประชุม  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี ขาด  ตามที่เราได้เคยท้ามานั นคือเราก็จะมาก้าหนดวันเวลาในการ
แปรญัตติ  ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยจะต้องนับวันท้าการวันละ ๘ ชั่วโมง เว้นไว้  
๓ วัน ก็จะเป็นก้าหนดการยื่นแปรญัตติวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖4  ส่วนวันเวลาในการ 
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พิจารณาค้าแปรญัตติ  ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็จะได้ก้าหนดและแจ้งให้ผู้ที่ยื่นแปรญัตติ
และผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป  โดยจะต้องแจ้งนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง   
ส่วนการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี ๒ และวาระที่  ๓  ทางท่านประธานสภาฯก็จะได้แจ้งนัด
ประชุมเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบต่อไป  

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีท่านปลัด อบต.ได้ชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรญัตตินั นก็จะเป็นก้าหนดเวลาการ 
ประธานสภาฯ รับค้าแปรแปรญัตติ จ้านวน  ๓  วัน  ในระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และแสดง

ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  การประชุมเพ่ือพิจารณาใน
วาระท่ี ๒ และวาระที่  ๓  ก็จะได้แจ้งนัดให้สมาชิกสภาทราบต่อไป  มีท่านผู้ใดเสนออีกหรือไม่  
ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ได้เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  ๒5  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี 
 
    พักการประชุมเวลา  ๑3.45  น.  

 
 
 

            (ลงชื่อ)            ประคอง  คลองไข่น้ า        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

    (ลงชื่อ)        ใบ  ลีบ่อน้อย        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายใบ  ลีบ่อน้อย) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงชื่อ)               เล็ง  แก้วอุดร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเล็ง  แก้วอุดร) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
              (ลงชื่อ)           สมบัติ  จันทะมนตรี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมบัติ  จันทะมนตรี) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมสภาฯนี  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวงมีมติรับรองแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 
ครั งที่ 2 ประจ้าปี  2564  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2564  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

   (ลงชื่อ)              มยุรา  อาจวิชิต          ผู้รับรองรายงานประชุม 
             (นางมยุรา  อาจวิชิต) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง     
เล็ง  แก้วอุดร  

เล็ง  แก้วอุดร  
 
 
 

 


